

ในเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และเตรียมดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต่อไป

## ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

### ระดับท้องถิ่น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ จำนวนไม่เกิน ๒ คน ผู้แทนประชาคมที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่เกิน ๒ คน และประธานคณะกรรมการเครือข่าย อถล. เป็นกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ทิพิจารณาและรับลงทะเบียน ผู้สมัครเป็น อถล. จัดปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือประชุม สัมมนา อถล. เพื่อพัฒนา อถล. ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อถล. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งติดตามการดำเนินการและให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ อถล.

## ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

### ระดับจังหวัด

ให้จังหวัดเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ระบุชื่อจังหวัด) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก จำนวนไม่เกิน ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่วางรูปแบบ กำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานของเครือข่าย อถล. ภายในจังหวัดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อำนวยการ ประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานของ อถล. ในระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน อถล. ระดับท้องถิ่น